

TRUYỀN THUYẾT VỀ BỒ TÁT HÓA THÂN NGŨ LỘ TÀI THẦN



Ngũ Lộ Tài Thần (五路財神, Dzambala) mỗi vị đều có chân ngôn thần chú và thực hành nhằm giúp đỡ chúng sinh rời đi sự nghèo khổ, để họ sẽ không còn bị sao nhãng thực hành về thiện tâm, hiện thực hóa mọi mong ước thế gian và xuất thế gian.



Chúc mừng ngày
Thần Tài gõ cửa...

Theo [Phật giáo Kim Cương Thừa Mật Tông](#) Tây Tạng, đức **Ngũ Lộ Tài Thần** (五路財神, Dzambala) được biết đến là một hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát với từ bi tâm, thị hiện dưới dạng vị Bồ tát hoá thân đem tới sự thịnh vượng.

Kinh điển có chép về truyền thuyết về Tôn giả A Đề Sa (Atisha, 阿提沙 982-1054), vị Đại sư người Đông Ấn đã góp phần truyền Phật giáo vào Tây Tạng và thuyết về Bồ Đề Tâm sáng lập trường phái Ca Đương gây ảnh hưởng rất lớn cho nền Phật giáo Tây Tạng, Ngài là một vị tôn quý của trường phái Gelug khi đi hành hương nơi Bồ Đề Đạo tràng, Ngài gặp một cụ già ăn xin nghèo khổ và đang chết vì đói.

Xung quanh không có gì có thể ăn và Tôn giả A Đề Sa lại không có dù chỉ một chút thực phẩm để bố thí cho cụ. Vì quá xót thương cho số phận cụ già, Ngài đã dùng dao cắt một miếng thịt của mình bố thí cho ông. Quá bất ngờ trước việc Bố Thí Ba La Mật như vậy, cụ già bật khóc và từ chối: “Làm sao con có thể ăn thịt của một vị Tăng khả kính như Ngài”.

Không thể làm gì hơn, Ngài chỉ biết bắt lức trước thực tại và khóc trước cái chết của cụ, đột

nhiên lúc đó có luồng hào quang rực rỡ xuất hiện trước mắt Ngài.

Không ai khác chính là Bồ tát Quán Âm Thiên Thủ vì rung động bởi từ bi tâm của Ngài, đã hiện ra và nói: “Ta sẽ cứu độ chúng sinh nghèo khổ, ban cho họ sự giàu sang bằng cách hóa thân thành **Ngũ Lộ Tài Thần** (五路財神, Dzambala), một vị Bồ tát của Tài Bảo để cứu khổ chúng sinh hữu tình. Ta sẽ làm vơi bớt sự nghèo khổ để họ sẽ không bị phân tâm khỏi việc thực hành lòng từ bi và thiện tâm”.

Theo truyền thống **Mật tông Kim Cương Thừa**, đức **Ngũ Lộ Tài Thần** không chỉ có một mà có tới năm vị Dẫn Lộ Tài Bảo, bao gồm Bạch Thần Tài, Hoàng Thần Tài, Hắc Thần Tài, Hồng Thần Tài, Lục Thần Tài. Hình tướng của các Ngài thấp, đầy đặn, nét mặt hung dữ và mạnh mẽ để che chở cho chúng ta trước những cảm xúc tiêu cực và nghiệp xấu.

BẠCH THẦN TÀI được sinh ra từ tuệ nhãn bên phải của ngài Bồ tát Quan Thế Âm và cũng được biết như là một hiện thân của Bồ tát Quan Thế Âm. Dựa theo kinh điển, thần chú của Ngài có thể chuyển hoá những nỗi khổ niềm đau đau, hoá giải những nghiệp xấu ác và phát khởi Bồ Đề Tâm. Thần chú của Ngài cũng có thể xua tan những những bóng đêm tà kiến, mê tín, tai họa và bệnh tật.

Ngài cũng mang sự giàu có, phồn thịnh đến cho những chúng sinh trì tụng thần chú của Ngài. Trong tiếng Tây Tạng Ngài được gọi là là “Dzambhala Gapee” có nghĩa là Bạch Thần Tài. Bạch Thần Tài cười trên một con sư tử tuyết, dù cho một số họa sĩ họa ngài cười trên một con rồng và trong tay trái của ngài cũng là một con chồn đang nhả ra những những trang sức và kim cương quý báu.



Thần chú Bạch Thần Tài: **"OM PADMA TROTHA ARYA ZAMBHALA SIDDHAYA HEM PHAT"**

HOÀNG THẦN TÀI là hóa thân của Bảo Sinh Phật. Ngài bảo vệ Giáo pháp và nếu ai xưng danh hiệu của Ngài, ngài sẽ đến và giúp đỡ người đó. Nếu ai có vấn đề về tài chính hay bất cứ thứ gì, người đó có thể trì tụng thần chú của ngài và Ngài sẽ đến và giúp đỡ. Tuy nhiên để nhận được sự gia trì của Ngài người đó phải có Bồ Đề Tâm và thực hành Phật giáo một cách đúng đắn.

Thần chú của Hoàng Thần Tài:

"OM ZAMBALA ZALENDHRAYE KHÔNG BAO GIỜ"

HẮC THẦN TÀI là hiện thân của Phật A Súc Bệ, Kubera Đen còn được gọi là thủ lĩnh của **Ngũ Lộ Tài Thần** và Ngài được nói là sẽ ban cho mọi người của cải và sự hạnh phúc. Ngài cũng được biết đến như là một trong những vị tài thần của Hindu, Kubera. Những ai trì tụng thần chú của ngài sẽ đạt được sự giàu có và nếu ai có bất kỳ nguyện ước gì, ngài cũng sẽ hoàn mãn.

nó và đem đến hạnh phúc.

Hắc Thần Tài có hai thân chú. Hắc Thần Tài thường đứng trên xác chết và cầm một con chồn ở trên tay trái và chén sọ (Kapala) trên tay phải. Ngài có màu đen.

Thần chú của Hắc Thần Tài:

"OM ZAMBHALA DZAMLIM DZAYE SVAHA"om indzali mu may dzamali"

HỒNG THẦN TÀI là hiện thân của Bồ tát Kim Cương Tát Đỏa (Vajrasattva). Ngài có 2 mặt và bốn tay và cầm con chồn tài bảo trên tay trái. Tên tiếng Tây Tạng của ngài là "Dzambhala Mapo" Nếu ai trì tụng thần chú của Ngài một cách chân thành, người đó sẽ được ngài bảo vệ và sẽ phát triển sự giàu có và người đó có thể có một cuộc sống rất tốt và trở nên rất nổi tiếng.

Ganapati Đỏ được thờ cúng như là Hồng Thần Tài (Ganapati là một hóa thân của Ganesha - thần đầu voi con trai của Shiva, cũng là một vị tài thần của Hindu)

Thần chú Hồng Thần Tài:

**"OM DZAMBHALA DZAMLIM DZAYA NAMA MUMEI E SHE E
OM DZACHINI DZAMBHALA DZAMBHALA SVAHA"**



Chào ngày mới (mùng 10- vía thần tài): chúc mạnh-khỏe, may-mắn,

LỤC THẦN TÀI cũng là một thân hóa hiện của Phật A Súc Bệ, ngài có màu xanh dương. Lục Thần Tài đã từng thệ nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng ngài sẽ bảo vệ cho những ai trì tụng thần chú của ngài hay trì niệm hồng danh của ngài. Khi ai đó gặp khó khăn, tốt nhất là trì tụng thần chú của ngài một cách chân thành từ tận đáy lòng. Thần chú của Lục Thần Tài tương tự như Thần chú của Hoàng Thần Tài. Thần chú Lục Thần Tài: “OM ZAMBALA ZALENDHRAYE SOHA”

Ngũ Lộ Tài Thần (五路財神, Dzambala) mỗi vị đều có chân ngôn thần chú và thực hành nhằm giúp đỡ những chúng sinh rơi vào sự nghèo khổ, để họ sẽ không còn bị sao nhãng khỏi thực hành về thiện tâm, hiện thực hóa mọi mong ước thế gian và xuất thế gian. Con đường tốt nhất để thỉnh cầu sự giúp đỡ của các vị Tài Bảo là thực hành liên tục việc cúng dường nước đến ngài. Nếu được, hãy cúng dường nước cùng với việc trì tụng thần chú của các ngài, và rồi thực hành sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt.

Thích Vân Phong